
เดินหน้าผลิตแพทย์ปีละ 3,000 คน
นำเสนอเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561

“หมออุดม” ถก เตรียมผลิตแพทย์เพิ่มปีละ 3,000 คน ตั้งแต่ปี 2561-2570
พร้อมปรับเงื่อนไขการใช้ทุนจากเดิมที่ต้องใช้ทุนประมาณ 400,000 บาทต่อคนให้เป็นใช้ทุน 5
ล้านบาทต่อคน โดยเงินดังกล่าวจะใช้คืนสำนักงบประมาณไม่ใช่คืนให้มหาวิทยาลัยเหมือนที่ผ่านมา

วันนี้ (25 มิ.ย.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังการประชุมโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ว่า
ที่ประชุมได้ข้อสรุปในเรื่องการผลิตนักศึกษาแพทย์ของกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท. )
โดยมีมติให้มีการผลิตนักศึกษาแพทย์ปีละ 3,000 คน ตั้งแต่ปี 2561 – 2570
สำหรับงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการถกเถียงกันมาตลอดและยังไม่ได้ข้อยุตินั้นทาง
โดย กสพท.ได้นำข้อมูลมาชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้ที่ประชุมรับทราบ
โดยสำนักงบประมาณได้รับทราบถึงงบประมาณที่จะใช้ผลิตนักศึกษาแพทย์แต่ละคนต้องใช้งบปีละ300,000
บาทต่อคน อีกทั้งยังมีค่าใช้ค่าอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 2 ล้านบาทต่อคน
ซึ่งทางสำนักงบประมาณมีความเข้าใจและจะช่วยผลักดันในการจัดสรรงบประมาณก้อนดังกล่าวให้ทั้งงบทุนการศึกษ
าและค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน แต่ระหว่างนี้ทาง กสพท.จะต้องไปจัดทำรายละเอียดการของบประมาณ อาทิ
การปรับชื่อจากงบที่จะนำมาใช้เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการการสอน เพราะก่อนหน้านี้
กสพท.ใช้ชื่องบดังกล่าวว่าเป็นงบลงทุน ส่งผลให้สำนักงบฯเข้าใจว่าเป็นงบสำหรับก่อสร้างตึก
โดยจะเปลี่ยนเป็นงบจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์พื้นฐานในการเรียนการสอน เป็นต้น
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 3 ก.ค.นี้
ก่อนจะเสนอให้สภานิติบัญญัติที่กำลังพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 อยู่ในขณะนี้ได้พิจารณาต่อไป
นอกจากนี้ตนยังเสนอให้มีการปรับเงื่อนไขการใช้ทุนจากเดิมที่จะต้องใช้ทุนประมาณ 400,000
บาทต่อคนให้เป็นใช้ทุน 5 ล้านบาทต่อคน
โดยเงินดังกล่าวจะใช้คืนสำนักงบประมาณไม่ใช่คืนให้มหาวิทยาลัยเหมือนที่ผ่านมา

“ก่อนหน้ากลุ่ม กสพท.ได้เสนองบทั้งหมดในการผลิตแพทย์เพิ่ม ประมาณ 90,000
ล้านบาทให้สำนักงบประมาณได้พิจารณาแล้ว แต่สำนักงบฯเห็นว่างบประมาณดังกล่าวก้อนใหญ่เกินไป
อีกทั้งดูเหมือนจะมีความซ้ำซ้อนในเรื่องค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนกับทุนการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ แต่เมื่อ
กสพท.ได้กลับไปจัดทำรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการใช้งบประมาณทั้งหมดจึงทำให้สำนักงบฯมีความเข้าใจและพร้อ
มจะสนับสนุน อย่างไรก็ตามการผลิตแพทย์ปีละ 3,000 คนก็ยังไม่เพียงพอ
เพราะส่วนใหญ่แพทย์ยังกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอัตราแพทย์ต่อจำนวนประมาณ 1 ต่อ 800
แต่ขณะที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดมีอัตราแพทย์ต่อประชากรอยู่ที่ 1 ต่อ 2,500 คน
ทั้งนี้คงไม่มีนโยบายเพิ่มการผลิตแพทย์มากกว่านี้ โดยคงต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
ที่จะไปปรับรูปแบบการใช้แพทย์ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่” รมช.ศึกษาธิการ

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 16.31 น.
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